

*
Số : 79 - KH/CB

Sơn La, ngày 08 tháng 03 năm 2019

KẾ HOẠCH

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Thực hiện công văn số 300 – KH/ĐUSLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. về việc xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Chi bộ Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh xây dựng Kế hoạch học tập năm 2019 như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. MỤC ĐÍCH.

Tiếp tục học tập nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mục đích yêu cầu của Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đề ra năm 2019.

2. YÊU CẦU.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao; với chuyên đề “ *xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Gắn bó với nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, nói không đi đôi với làm.

Cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo cơ sở quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng.

Cấp ủy, chi bộ chuẩn bị các nội dung học tập và thảo luận trên cơ sở các tài liệu do Đảng cấp chỉ đạo, liên hệ và xây dựng nội dung, kế hoạch thực hiện cụ thể. Triển khai theo từng tháng, quý phù hợp với đặc thù của đơn vị.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP CỤ THỂ.

1. QUÝ I VÀ QUÝ II.

Tổ chức học tập chuyên đề “ *Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Thảo luận để xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2019. Đảm bảo tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện hiệu quả từ trước tới nay. Liên hệ cụ thể trong công tác, trong sinh hoạt như : đoàn kết, gắn bó, có trách nhiệm với công việc, với đồng nghiệp, với gia đình và xã hội;; phòng chống việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham nhũng, thu vén lợi ích cá nhân; xây dựng lối sống trung thực, lành mạnh, thân ái, giúp đỡ; quan tâm đến đời sống của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, ngăn chặn, đẩy lùi lợi ích nhóm...Xử lý nghiêm, kịp thời các hành động tham ô, tham nhũng, xâm hại đến lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực hiện tốt các qui định trong sinh hoạt đảng; đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự do dân chủ xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, tránh tư tưởng bảo thủ, trì trệ, đồng thời tránh háp tấp, vội vàng; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có đủ tài, đức, có tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm...kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xa rời quần chúng, lối sống thực dụng, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền...cần nhận thức đúng đắn về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhiệm vụ xây dựng Đảng, tiếp thu các ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể.

Tổ chức lồng ghép phát động các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (07/5/1959 – 07/05/2019)

a. Nội dung đảng ký làm theo.

Bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, thực hiện nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của nhà nước; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, xây dựng lối sống trung thực, đoàn kết, gắn bó, có tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của tổ chức, nội qui, qui chế làm việc của cơ quan.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc, tận tụy với nhiệm vụ được giao.

Chống việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, thu vén cá nhân; loại trừ thói ích kỷ, bè phái, cục bộ. Nêu cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

Trong tập thể chi bộ, tập thể cơ quan, trong quan hệ đồng chí, đồng nghiệp kiên quyết loại bỏ những biểu hiện : cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ; xây dựng tập thể thành một khối thống nhất, kiên quyết xử lý những hành động tham ô, tham nhũng, lãng phí, xâm hại đến lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân, thực hiện tự do dân chủ, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các qui định trong sinh hoạt đảng.

Thực hiện đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: mỗi cán bộ đảng viên trong Chi bộ cần nâng cao ý thức xây dựng, góp ý hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển của Chi bộ, tránh tư tưởng trì trệ, bảo thủ, tránh hấp tấp, vội vàng. Cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức và tài, có chí tiến thủ, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...kiên quyết đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lối sống xa rời quần chúng, dân chủ hình thức; cần có nhận thức đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ xây dựng Đảng : tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, tiếp thu những ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức, đoàn thể để bổ xung, điều chỉnh đường lối, chủ trương phát triển; giải quyết tốt các mối quan hệ giữa các cấp, cá nhân với tổ chức, và với quần chúng nhân dân. Các quyết định, chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích của tập thể làm mục đích, mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức phải thực sự là công bộc của dân, luôn lấy dân làm gốc, vì nhân dân mà phục vụ; mọi hoạt động phải thực sự do dân và vì dân.

Sinh hoạt chuyên đề : trong các buổi sinh hoạt Chi bộ lồng ghép sinh hoạt chuyên đề : mỗi đồng chí đảng viên đăng ký đọc hoặc kể một câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (thời gian thực hiện : cả năm 2019)

b. Phương hướng phấn đấu và thời gian thực hiện.

Chi bộ xây dựng Kế hoạch triển khai và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 theo chuyên đề “*Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Viết kế hoạch và phân đầu học tập, rèn luyện làm theo : liên hệ và phương hướng phân đầu phù hợp với nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của Cơ sở. Bổ xung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ.

Ban chi ủy xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo, tổ chức cho các cá nhân xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Kế hoạch cần tập chung theo các nội dung sau :

- Nhận thức của bản thân việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Liên hệ của bản thân về : trách nhiệm nghiên cứu, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “*Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” của bản thân đến đâu ? có kiên quyết bảo vệ lẽ phải, đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hay không ? lối sống có thực sự đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp hay không ? có lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, thu vén lợi ích cá nhân không ? có những nhiều, vôi vĩnh với học viên và người nhà học viên không ? có thái độ hạch sách, không tôn trọng, gây phiền hà cho quần chúng, nhân dân hay không ? Có thực sự quan tâm đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hay không ? có kiên quyết đấu tranh phòng chống và kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tham ô, tham nhũng, lãng phí, xâm hại đến quyền lợi của tập thể hay không ? có đoàn kết nội bộ, có tinh thần xây dựng, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm hay không ? có thực sự tôn trọng quần chúng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân hay không ? có thường xuyên tự kiểm điểm lại bản thân, tham gia xây dựng và nghiêm túc thực hiện nội qui, qui chế, chuẩn mực đạo đức của Cơ sở ?

- Trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho cán bộ đảng viên, quần chúng ? liên hệ phải nêu rõ những ưu điểm, tồn tại của bản thân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Trách nhiệm của cá nhân đối với việc xây dựng đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian thực hiện :

Hoàn thành Kế hoạch học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “*Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí*

Minh” năm 2019 của Chi bộ và các cá nhân xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2019.

2. QUÝ III.

Học tập, thảo luận phương hướng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “*Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với việc thực hiện quy định số 47 – QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của BCH TW Đảng về những điều đảng viên không được làm và quy định số 101 – QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Cấp ủy Cơ sở phối hợp cùng chính quyền cơ quan lựa chọn các vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề, tập chung giải quyết dứt điểm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 8 khóa XII và Chỉ thị số 25 của tỉnh ủy. Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở.

a. Nội dung đăng ký làm theo.

* Giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi việc làm, mọi hành động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

* Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25 –CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban thường vụ tỉnh ủy về nêu cao tinh thần trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đối với cán bộ viên chức trong Cơ sở phải sử dụng hiệu quả thời gian làm việc theo qui định của pháp luật, và nội qui, qui chế làm việc của Cơ sở đã xây dựng. trong giờ làm việc không sử dụng điện thoại di động.

Không đi muộn về sớm, không sử dụng máy tính làm việc riêng, chơi điện tử, xem phim trong giờ làm việc, không đùn đẩy trách nhiệm, phải lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu chính, chịu trách nhiệm chính về công việc mình được phân công, phụ trách.

Thực hiện nghiêm túc kỷ luật phát ngôn : không phát ngôn bừa bãi, không tung tin đồn nhảm; không tự ý cung cấp thông tin cho báo chí, không tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ khi chưa được sự đồng ý, nhất trí của lãnh đạo Cơ sở; nghiêm cấm đánh bài, đánh bạc dưới mọi hình thức; không uống rượu trước, trong giờ làm việc; giữ nghiêm kỷ cương của Cơ sở; giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhân cách, danh dự, uy tín của cá nhân, đồng nghiệp và Cơ sở.

* Chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, sử dụng thời gian làm việc nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc Luật cán bộ, công chức,

Luật viên chức; thực hiện nghiêm túc dân chủ ở cơ sở trong thi đua khen thưởng, kỷ luật, chỉ tiêu nội bộ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong cán bộ đảng viên, cán bộ viên chức và trong nội bộ Cơ sở.

b. Phương hướng phấn đấu và thời gian thực hiện.

Trong các hoạt động và sinh hoạt định kỳ, Chi bộ tổ chức thảo luận, kiểm điểm việc thực hiện học tập và làm theo chuyên đề. Qua đó giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, cán bộ viên chức, nêu gương người tốt, việc tốt.

Tích cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tự rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, tự kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của đơn vị và các cá nhân trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Quy định số 101 –QĐ/TW của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, thực hiện nghiêm chỉnh Quy định số 47 –QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Thời gian thực hiện.

Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2019, cán bộ đảng viên, cán bộ viên chức tự kiểm điểm trước tập thể tổ đảng, Chi bộ về kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo (*kết hợp với kiểm tra việc chấp hành về : tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII*).

3. QUÝ IV.

Chi ủy, chi bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiểm tra từng đảng viên thực hiện Kế hoạch việc làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo có chất lượng. Trên cơ sở nội dung bản kế hoạch đã đăng ký của Chi bộ và của cá nhân, tổ chức đánh giá kết quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của tập thể và cá nhân; đôn đốc nhắc nhở từng đảng viên phấn đấu thực hiện.

Chi bộ đánh giá kết quả rèn luyện của từng đảng viên với những nội dung đã đăng ký và đánh giá kết quả triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Kiểm điểm đánh giá những mặt đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trước tập thể chi bộ về những nội dung đăng ký làm theo.

Chi bộ tổ chức hội nghị đánh giá tổng kết, bình xét, tuyên dương những cá nhân, tập thể thực sự tiêu biểu trong việc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và đề nghị khen thưởng ở các cấp.

Tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề năm 2019 về Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội Sơn La.

Thời gian thực hiện : từ tháng 10 đến tháng 12/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Căn cứ vào nội dung kế hoạch trên các tổ đảng triển khai tới từng đảng viên để xây dựng kế hoạch của cá nhân theo mẫu và dựa trên nội dung kế hoạch của Chi bộ đã xây dựng. Tổ trưởng các tổ đảng duyệt kế hoạch của các cá nhân và gửi về ban Chi ủy, Chi bộ trước ngày 15/4/2019.

Các tổ chức đoàn thể : Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội Cựu chiến binh chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, định kỳ 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2019 báo cáo kết quả thực hiện về ban Chi ủy, Chi bộ Cơ sở để tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo.

Trên đây là kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh. Kế hoạch này được triển khai tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức và toàn thể đảng viên trong Chi bộ./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Sở Lao động – TBXH;
- Ban Chi ủy;
- Các tổ đảng;
- Các tổ chức đoàn thể thuộc Cơ sở;
- Lưu VT – CB;

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ



Đoàn Văn Tứ